

ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CHO THANH NIÊN THÔNG QUA CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐOÀN HIỆN NAY

LÊ QUỐC PHONG*

Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt đối với tuổi trẻ Việt Nam - tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Nhớ lời căn dặn của Bác “đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ...”⁽¹⁾; thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ giao phó, 88 năm qua Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xác lập giá trị hình mẫu cho thanh niên thông qua đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.

Tính cần thiết của việc định hướng giá trị cho thanh niên

Theo các nhà xã hội học và tâm lý học, định hướng giá trị là đặc trưng cơ bản có tính nền tảng của con người; như là một cái trục mà mọi ý nghĩ và thế giới tâm hồn của con người quay quanh nó. Không những chi phối đời sống tâm hồn, định hướng giá trị còn là yếu tố chi phối, điều chỉnh hành vi, hoạt động của con người, hướng hoạt động tới những mục đích cơ bản trong suốt cuộc đời. Chính điều này đã hình thành nên định hướng hành động cho tầng lớp, nhóm xã hội đó.

Thanh niên, với tư cách là một tầng lớp xã hội, một thế hệ, một lực lượng, là sự hiện diện của thực tại và dự báo tương lai của một xã hội. Thông qua các tiêu chí chủ yếu, như thể lực, học vấn, lý tưởng, lối sống, hành vi và hoạt động... của thanh niên, có thể đánh giá xã hội trong hiện tại và tương lai. Thanh niên là lực lượng trẻ tuổi, khao khát lý tưởng

và hành động thực hiện lý tưởng, hướng tới các giá trị xã hội; sự nhạy cảm, xúc cảm trực tiếp mạnh hơn và đi trước năng lực phân tích bằng lý trí, khoa học các vấn đề của cuộc sống, xã hội, tuy nhiên lại hay thay đổi hứng thú, sở thích, dễ chịu tác động của những ảnh hưởng, hoàn cảnh xã hội. Ở họ thường có cách nhìn và đánh giá các vấn đề xuất phát từ cảm tính; dễ hy vọng, lý tưởng hóa, say mê nhưng đồng thời cũng dễ chán nản, thất vọng, hoài nghi; tiềm ẩn những khả năng dễ điều chỉnh, thích ứng trong các quan hệ xã hội. Tính năng động, tháo vát, say mê tìm tòi cái mới, nhạy cảm với cái mới, tính dễ thuyết phục và dễ giáo dục là mạnh và trội hơn so với tâm lý sống theo các chuẩn mực, nguyên

* Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

(1) Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công bố năm 1969

tắc có tính chất quy chế hóa của các tầng lớp xã hội khác. Cho nên, nói đến thanh niên là nói đến tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, nói tới sự phát triển và khát khao được trưởng thành.

Đặc tính trên của thanh niên đòi hỏi phải tạo được môi trường thực tiễn phong phú để họ được rèn luyện, thể hiện giá trị bản thân, đồng thời cần định hướng chuẩn giá trị phù hợp để họ hướng tới. Đây cũng là nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã giao cho tổ chức đoàn. Để thực hiện tốt chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, hình thành nên thế hệ thanh niên của thời đại mới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xác lập những giá trị hình mẫu, định hướng giá trị cho thanh niên.

Trên thực tế, việc định hướng giá trị cho thanh niên được tổ chức đoàn, hội thanh niên các cấp thực hiện với nhiều phương thức, như thông qua học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đoàn các cấp; các văn bản của Đoàn về cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng về giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên; các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm; chương trình nghệ thuật; chương trình truyền thanh, truyền hình về giá trị sống cho thanh niên; các bài phát biểu, truyền cảm hứng của cán bộ đoàn, hội thanh niên các cấp; tuyên dương các điển hình thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác; phát huy tính gương mẫu của cán bộ đoàn, hội, đội, nhất là cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến cơ sở; hình thành một số các giá trị đạo đức phổ biến trong đoàn viên, thanh niên.

Về lý luận công tác thanh vận, Đoàn đã triển khai các giải pháp định hướng giá trị cho thanh niên thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục; thiết kế và tổ chức các phong trào hành động cách mạng; công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác quốc tế thanh niên;

mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên... Tuy nhiên, với nguyên tắc giáo dục bằng thực tiễn và thông qua thực tiễn, định hướng giá trị cho thanh niên thông qua phong trào hành động cách mạng của Đoàn vẫn là giải pháp hữu hiệu nhất, thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Hướng thanh niên tới “*Tâm trong*”, “*Trí sáng*”, “*Hoài bão lớn*”

Để hướng thanh niên đến những tiêu chí, giá trị cốt lõi của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Kết luận số 03-KL/TWĐTN ngày 26-9-2013, về việc tổ chức cuộc vận động “*Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới*” với các tiêu chí nền tảng là “*Tâm trong*”, “*Trí sáng*”, “*Hoài bão lớn*”. Cuộc vận động là một trong những nội dung cụ thể thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X về “*Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017*”.

Nội dung xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên được xác định: “*Tâm trong*” là nói về đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị. Người thanh niên có “*Tâm trong*” là người luôn nêu cao tinh thần yêu nước, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, quan tâm đến các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ý thức được những đạo lý, giá trị nhân văn cao cả trong cuộc sống, luôn giữ tâm mình trong sáng, hướng thiện, từ đó khởi nguồn cho những hành động có ích cho xã hội và đất nước. Những phẩm chất của người thanh niên có “*Tâm trong*” có thể kể đến, như yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tự trọng, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...

“*Tri sáng*” là nói về kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ. Người thanh niên có “*Tri sáng*” là người luôn nêu cao tính tự giác trong học tập, công tác, không ngừng trau dồi nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ theo phương châm “*Học suốt đời - Thực học - Thực tài*”, có ý thức sử dụng những tri thức, kiến thức đã học đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người có “*Tri sáng*” cần đáp ứng được những yêu cầu cơ bản là: Có tri thức phong phú, kỹ năng, sáng tạo, thạo nghề nghiệp, giỏi chuyên môn, cầu thị, có ý thức tự học, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần...

“*Hoài bão lớn*” là nói về lý tưởng, ý chí phấn đấu, tinh thần dấn thân, khát vọng. Người thanh niên có “*Hoài bão lớn*” là người có ước mơ, khát vọng, lý tưởng cao đẹp, sống kiên định với mục tiêu, lý tưởng đúng đắn của mình, sống vì mọi người, sống có ích cho gia đình, xã hội, cống hiến cho quê hương, đất nước. “*Hoài bão lớn*” thể hiện ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; có khát vọng, dấn thân, vươn lên; sống có lý tưởng, bản lĩnh, tuân thủ pháp luật; có tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến cho đất nước...

Trên nền tảng các giá trị “*Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn*”, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch triển khai cuộc vận động “*Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới*”, giai đoạn 2018 - 2022, hướng đến 12 tiêu chí: 1- Có lý tưởng cách mạng; 2- Bản lĩnh vững vàng; 3- Giàu lòng yêu nước; 4- Đạo đức trong sáng; 5- Lối sống văn hóa; 6- Tuân thủ pháp luật; 7- Tiên phong hành động; 8- Sáng tạo không ngừng; 9- Học tập liên tục; 10- Có sức khỏe tốt; 11- Kỹ năng phù hợp; 12- Khát vọng vươn lên.

Tùy theo đặc điểm của mỗi địa phương, đơn vị, đặc thù của từng đối tượng thanh niên,

các địa phương, đơn vị có phương thức triển khai phù hợp, sáng tạo để định hướng thanh niên phấn đấu rèn luyện và thực hiện theo.

Thanh niên Việt Nam rèn luyện, hình thành các giá trị hình mẫu thông qua việc tham gia các phong trào hành động cách mạng của Đoàn

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 khẳng định, vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên được phát huy mạnh mẽ qua các phong trào “*Thanh niên tình nguyện*”, “*Tuổi trẻ sáng tạo*”, “*Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc*” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “*Đồng hành với thanh niên trong học tập*”; “*Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp*”; “*Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần*”. Các phong trào hành động cách mạng này vừa phát huy giá trị truyền thống cho thanh niên, vừa là môi trường thực tiễn để cụ thể hóa các giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

Về phong trào “Thanh niên tình nguyện”.

Người thanh niên quyết định tham gia và tham gia một cách hiệu quả vào phong trào “*Thanh niên tình nguyện*” là khi đã nhận thức được giá trị hành động của mình. Sống trách nhiệm với cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng thực hành; có sức khỏe tốt; có khát khao hành động, khát vọng cống hiến, dựng xây Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là những phẩm chất đặc trưng của lứa tuổi thanh niên. Từ giá trị, ý nghĩa đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào trong thực tiễn, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã quyết định nâng tầm phong trào “*Thanh niên tình nguyện*” trở thành phong trào hành động cách mạng của Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Nội dung phong trào được xác lập trong các phong trào tình nguyện cụ

thể, như “*Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới*”, “*Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh*”, “*Tình nguyện bảo vệ môi trường*”, “*Ứng phó với biến đổi khí hậu*”, “*Tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông*”, “*Tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội*”.

Để triển khai hiệu quả các nội dung tình nguyện trên, các cấp bộ đoàn luôn coi trọng tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng, tình nguyện gắn với các chuyên ngành học tập của sinh viên, lĩnh vực công tác của cán bộ, công chức, viên chức trẻ, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và của ngành, địa phương; tham gia giải quyết những việc khó, những vấn đề bức xúc trong xã hội, gia tăng những giá trị mới trong phong trào thanh niên tình nguyện. Tiếp tục duy trì chương trình “*Tiếp sức mùa thi*”, các chiến dịch tình nguyện “*Mùa hè xanh*”, “*Kỳ nghỉ hồng*”, “*Hành quân xanh*”, “*Hoa phượng đỏ*”, “*Tình nguyện mùa đông*”, “*Xuân tình nguyện*” Phát triển quy mô, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện. Mở rộng hoạt động tình nguyện quốc tế với các nước láng giềng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam trong tiếp nhận thông tin, nhu cầu tình nguyện, điều tiết nguồn lực tình nguyện. Tăng cường kết nối, dẫn dắt, định hướng và hỗ trợ cho các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, tiến tới xây dựng “*xã hội tình nguyện*” (cộng đồng tình nguyện), trong đó thanh niên giữ vai trò nòng cốt, đồng thời vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động tình nguyện. Chủ động kiến nghị, thúc đẩy thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Về phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Đoàn triển khai phong trào này nhằm phát huy tinh thần sáng tạo trong học tập, nghiên

cứ khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt hằng ngày của thanh niên. Nâng cao nhận thức, tâm thế và phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đó là các phong trào “*Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học*”, “*Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh*”, “*Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân*”, “*Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt*”. Tập trung nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu, các giải pháp kết nối, phát huy các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên; huy động các nguồn lực, xây dựng quỹ hỗ trợ triển khai các mô hình, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Tổ chức sân chơi, cuộc thi sáng tạo trong sinh viên, học sinh trung học phổ thông. Duy trì hoạt động hiệu quả của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, Quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính; thành lập và duy trì hoạt động Công thông tin Ngân hàng với ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, giúp tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để triển khai phong trào.

Về phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước sự chống phá của các thế lực thù địch; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng, nhất là mạng

xã hội. Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển, đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Phát triển lực lượng thanh niên xung phong ở khu vực khó khăn, biên giới, biển, đảo. Đây mạnh cuộc vận động “*Nghĩa tình biên giới, hải đảo*”, tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình “*Tháng ba biên giới*”, “*Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc*”, “*Tuổi trẻ vì biển, đảo Tổ quốc*”, xây dựng Đảo Thanh niên. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tăng cường các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển, đảo. Đề phát huy vai trò xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại của thanh niên, Trung ương Đoàn triển khai các phong trào “*Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng*”, “*Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy*”. Phát động phong trào trong đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang nhân dân hăng hái rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xung kích tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Nhân rộng các mô hình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học. Nâng cao chất lượng hoạt động của các đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên, vọng gác thanh niên ở cơ sở. Tăng cường đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nhất là ma túy trong thanh, thiếu niên, đấu tranh chống buôn bán người, vượt biên trái phép.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Đây là giải pháp song hành, là phương pháp hỗ trợ hiệu quả, giúp phát huy cao nhất các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới.

Về chương trình Đồng hành với thanh niên trong học tập.

Chương trình nhằm xây dựng tinh thần hiếu học, tự học, học tập suốt đời, xã hội học tập trong thanh niên. Hỗ trợ triển khai và tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu qua các danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*”, “*Học sinh 3 rèn luyện*”, “*Học sinh 3 tốt*”, tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Tổ chức các hoạt động tập hợp, kết nối, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện duy trì và phát huy hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ. Cổ vũ, động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề. Thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên. Tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên trong học tập và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đào tạo. Thông qua chương trình, góp phần định hướng cho thanh niên, sinh viên, học sinh công tác hướng nghiệp, hướng nghề phù hợp với khả năng bản thân và nhu cầu của xã hội, của đất nước.

Về chương trình Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tham mưu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế. Nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ đoàn về công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá trong tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh từ bậc trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Hỗ trợ thanh niên nâng cao kiến thức, kỹ năng tạo việc làm. Tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên, hỗ trợ và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm do Đoàn quản lý. Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế. Tăng cường phát hiện, hỗ trợ, nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả tại địa phương.

Về chương trình Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên. Tập trung giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề, phản biện, làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, công nghệ số, kỹ năng hội nhập, nâng cao thái độ tích cực của thanh niên trong học tập, lao động, cuộc sống; tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học. Phát triển các mô hình câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ năng khiếu, sở thích, hội thi, hội trại huấn luyện kỹ năng. Phát triển sâu rộng các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên. Phát động

cuộc vận động rèn luyện thân thể, tập thể dục trong thanh niên Việt Nam. Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên, quan tâm đầu tư các chương trình, cuộc thi có tính giáo dục, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy sở trường của thanh niên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Tiếp tục tổ chức hiệu quả các chương trình “*Khát vọng trẻ*”. “*Tuổi 20 hát*”, “*Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình*”.

Việc triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn gắn liền với công tác tuyên truyền, giáo dục; phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; kiểm tra, giám sát của Đoàn. Trung ương Đoàn ban hành các chủ trương công tác mới, tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chương trình, đề án, nhằm tạo môi trường thuận lợi, phát huy cao nhất việc định hướng giá trị cho thanh niên. Đồng thời, Đoàn Thanh niên cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của thanh niên; thực hiện hiệu quả chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, tiếp tục đổi mới, thực hiện kinh tế tri thức và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu đó đã và đang đặt ra những yêu cầu, trọng trách lớn lao đối với thế hệ trẻ hôm nay. Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, mỗi thanh niên Việt Nam hãy luôn ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thi đua lao động và rèn luyện để hình thành một thế hệ thanh niên tiên tiến, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. □